

รอยัล คลิฟจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดมันส์ สำหรับ คุณหนูๆ และครอบครัว



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้ให้การต้อนรับคุณหนูๆ และครอบครัวเข้าสู่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องอาหารพาโนรามา โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล ที่ได้รับการเนรมิตให้เป็นอาณาจักรของแวมไพร์ และยังได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนชื่อดังของดิสนีย์อย่าง Coco มาช่วยเพิ่มดีกรีความสนุกสนาน ขวบนลูกอีกด้วย

คุณหนูๆ และครอบครัว ต่างเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม และเกมส์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมส์สอยดาวเสียงโซคจากต้นไม้ผีสิงแสนน่ารัก, เกมส์โยนห่วงชิงรางวัล, ชุ้มวาดภาพ ระบายสี, การแฟนท์หน้าแปลงโฉมให้เป็นลิตเติ้ลแวมไพร์ หรือตัวการ์ตูน Coco, ลุ้นทั้งครอบครัวไปกับเกมส์บิงโก และการแสดงอย่างสนุกสนานจาก Let's Dance Studio พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านมากมาย รวมถึง อีเมอร์อัยไปกับเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่องานฮาโลวีนโดยเฉพาะ อาทิ Spider Stew, Devils' Fireballs, The Witches's Soup และปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างมูสช็อคโกแลต พร้อมเครื่องดื่มมีอกเทล และค็อกเทลสูตรพิเศษ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณ พงาวรรณะกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณ วิทนาถ วรธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณ เปรม กาเลส ผู้จัดการทั่วไปของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เข้าร่วมสนุกในงาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี 5 ท่านจากการจับฉลาก และผู้ชนะเลิศ 4 ท่านจากการประกวดแต่งกายชุดฮัลโลวีนได้โดนใจ

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวมาแล้วมากมาย เนื่องจากเรามีห้องพักผ่อนหลากหลายรูปแบบ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นในร่มอย่าง ฟันตาซี หรือห้องเกมส์ โต๊ะพูล และคาราโอเกะอย่าง เดอะเวิร์จ นอกจากนี้ เรายังมีแพ็คเกจจัด party สุดพิเศษสำหรับคุณหนูๆ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-250-421 ต่อ 2064 หรือ funtasea@royalcliff.com

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 120 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด การันตีด้วยกว่า 200 รางวัลจากองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คู่มาพร้อมกับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ reservations@royalcliff.com